

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7280

หน้า: 1 (กลาง), 27

Col.Inch: 45.98 Ad Value: 38,715.16

PRValue (x3): 116,145.48

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'หมอไ้' ลั่นจบเดือนนี้ มติรับทราบ AIS ชื่อ 3BB

'หมอไ้' ลั่นจบเดือนนี้ มติรับทราบ AIS ชื่อ 3BB

ประธานบอร์ด กสทช. มั่นใจดีลควรวม AIS-3BB เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ ดีเดย์ 12 ต.ค. บรรจุเป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ ส่วนรายละเอียดมาตรการควบคุมหลังรวมกิจการ ด้านราคา และการให้บริการบรอดแบนด์ ยกไปนัดพิเศษ หารือพิจารณาพร้อมกันเดือนนี้ไม่จบ ส่วนวาระตั้ง "ไตรรัตน์" นั่งเลขานุการ กสทช. รอคิวต่อไป ไม่รีบร้อน

อ่านต่อ
หน้า 27

'หมอไ้'

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญไชย พุทธิ (หมอไ้) ประธานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. สัปดาห์นี้ จะมีวาระที่เป็นเรื่องค้างพิจารณา โดยมั่นใจว่า คณะกรรมการจะมีการเข้าประชุมครบองค์ประชุม และจะมีการเสนอบรรจุวาระเรื่องการควรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัท ลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กับบริษัท ทริปเปิ้ล ที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เข้าในที่ประชุม

เนื่องจากมองว่ายิ่งเสนอเข้าในที่ประชุมเพื่อพิจารณาได้เร็วจะเป็นผลดี เบื้องต้นคาดว่าจะการพิจารณาดีล 3BB น่าจะจบภายในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนเรื่องการสรรหาตำแหน่ง เลขานุการคนใหม่ ยังอยู่ในลำดับรอพิจารณา แต่ไม่ใช่ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม วันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ

12 ปี และก้าวสู่ปีที่ 13 ทาง กสทช. จะมีการผลักดันแผนงานและโครงการที่ยังค้างไว้ รวมถึงงานใหม่ เช่น เรื่องการแจ้งเตือนภัย (Emergency Alert) ที่ก่อนหน้านี้ กสทช. อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะมีการเร่งรัดให้เร็วขึ้น, เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงดิน ที่เป็นหนึ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz และเรื่องของไวไฟ 6E ที่กำลังจะมาถึง ต้องมีการตัดสินใจเร็วขึ้น รวมถึงเรื่อง ดาวเทียม เป็นต้น

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 12 ตุลาคมนี้ จะมีการบรรจุวาระของการควรวมรวมกิจการระหว่าง AIS กับ 3BB จะแยกเป็นวาระเฉพาะรับทราบเท่านั้น

ส่วนรายละเอียดในเรื่องอื่นให้แยกพิจารณา โดยเฉพาะความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่างประเทศ และที่ปรึกษาการเงินในประเทศ หากคณะกรรมการเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุม ก็สามารถเสนอได้ในภายหลัง ซึ่งเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาพร้อมกันกับวาระพิจารณาเรื่องการควรวม 3BB

"การประชุมในรายละเอียดคงต้องแยกเป็นการประชุมวาระพิเศษ หากบอร์ดต้องการแต่จะไม่กระทบต่อดีลควรวม 3BB เพราะถ้านำมารวมกันก็จะไม่สามารถพิจารณาดีลนี้

จบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้" แหล่งข่าว กล่าว ทั้งนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว AIS ก็สามารถที่จะดำเนินการซื้อกิจการ 3BB ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอการพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมด้านราคา และการให้บริการบรอดแบนด์

โดย AIS จะเข้าซื้อหุ้น 99.87% ของ 3BB ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต ซันแนล (JAS) รวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ 3BB อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ทริปเปิ้ล ที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

ขณะที่ วาระการเสนอชื่อนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เป็นเลขานุการ กสทช. คนใหม่ นั้น คาดว่าจะไม่มีการพิจารณาในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เนื่องจากต้องการให้กรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม หลังจากก่อนหน้านี้มีความเห็นไม่ตรงกันภายในบอร์ด ทำให้มีบอร์ดเสียงข้างมากทั้ง 4 คน ประกอบด้วย พล.อ.ท.ชนพันธ์ุ ทรายเจริญ, น.ส.พิรพร รามสูต, นายศุภชัย ฤกษ์ลาชัย และนายสมภพ ภูริวิทย์พงศ์ ไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วย ทำให้การประชุมวันที่ 4 ตุลาคม ล่มไป

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าวาระดังกล่าวหากบอร์ดเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งนายไตรรัตน์ ก็สามารถที่จะโหวตได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการสรรหาเลขานุการคนใหม่ ไม่ต้องเสียเวลายื้อกันอยู่เหมือนในปัจจุบัน โดยการประชุมสัปดาห์นี้ยังเป็นการประชุมแบบเปิดเผยต่อสาธารณะเหมือนครั้งที่ผ่านมา ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 9 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7280

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 42.69

Ad Value: 46,318.65

PRValue (x3): 138,955.95

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

สังคมข่าวหุ้น

• เกียรติถาวร วอไวเยก

หนังสือพิมพ์รายวัน "ข่าวหุ้นธุรกิจ" กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566... **VGI** เด็งสวนตลาด พิสุทธิงาม วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย คาดว่าราคาหุ้นของ บมจ.วีจีไอ (VGI) ที่ปรับตัวขึ้นมา มาจากการกลับเข้ามาซื้อคืนหลังราคาหุ้นมีการปรับตัวลงไปมากในช่วงที่ผ่านมา บวกกับแนวโน้มธุรกิจโฆษณาเริ่มฟื้นตัว ขณะที่ปัญหาจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เช่น บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย), บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO), บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) เป็นต้น เริ่มเห็นการฟื้นตัว ราคาเป้าหมาย 3.20 บาท... **หุ้น GULF** ดึงหนักจุดดัชนี หลังยูบีเอสหันเป้าราคาสูง 20% นักวิเคราะห์ไทยส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่น่าจะมีการชะลอ คาดว่าจะฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับลดลงจึงเป็นจังหวะที่เข้าซื้อสะสม ราคาเป้าหมายอยู่บริเวณ 60 บาท... **"หมอลู่"** การันตีดีลควรวรวม AIS กับ 3BB เสร็จแน่เดือนนี้ หลังยื้อกันมานาน บอร์ดนัดประชุมอีกที่ 11 ต.ค.เป็นวาระพิเศษ หากไม่มีมติเด็ดขาดเหมือนครั้งก่อน ประชุมกันได้ก็น่าจะสรุปได้ในครั้งนี้ ส่วนกรณีของการตั้งเลขาธิการ กสทช.คนใหม่ งานนี้จบยาก ต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายสะเดิดน้ำก่อน เพราะเป็นเหตุให้

เลื่อนประชุมมาหลายครั้งแล้ว... **BTS** ขายหุ้นกู้ดอกเบี้ย ชาติ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ "บีทีเอส กรุ๊ป" เผยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60-3.90% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.50% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.90% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.75-4.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะประกาศผลตอบแทนที่แน่นอนให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566... **กอบศักดิ์** ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือน ก.ย. 2566 (สำรวจระหว่างวันที่ 20-30 ก.ย. 2566) พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 112.14 ปรับลง 20.6% จากเดือนก่อนหน้ากลับมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุน ในขณะที่ปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การไหลออกของเงินทุน รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ... **จัสตาร์ด** ตรวจสอบเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บริษัท

สตาร์ด คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ดำเนินการเพิ่มเติม ภายหลังจากนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น และขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 ต.ค. 2566 พร้อมทั้งเดินทางตรวจสอบเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและความผิดเพิ่มเติม... **คาร์ถไฟฟ้า** 20 บาท ดีเดย์ 14 ต.ค.นี้ สุริยะ จี้รุ่งเรืองกิจ รุมว.คมนาคม เผยขณะนี้กระทรวงฯ ได้สรุปเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายแล้ว และส่งไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อรวบรวมความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันอังคารที่ 10 ต.ค.นี้ ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบ ตนจะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานีรถไฟฟ้า โดยจะเร่งประกาศใช้อัตรา 20 บาทตลอดสายภายในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่จะเริ่มในวันที่ 1 ธ.ค. 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ■



กสทช.ชี้ ต.ค.สรุปควรวรมกิจการ AIS-3BB

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ภายในสิ้นเดือน ต.ค.2566 นี้ จะได้ข้อสรุปการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการควรวรมกิจการระหว่าง บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN บริษัทในเครือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB ซึ่ง กสทช.ได้ตั้งอนุกรรมการมาพิจารณาศึกษา เช่นเดียวกับกรณีการควรวรมระหว่างทรูกับ ดีแทคก่อนหน้านี้ โดยมีทั้งกรรมการศึกษาด้านข้อกฎหมาย-ด้าน เศรษฐศาสตร์-ด้านเทคนิค และมีที่ปรึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อช่วยพิจารณา